

ที่ ศธ ๐๒๖๘/ ๑๔๕๔



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๕๗/๓๓ หมู่ที่ ๒๒ ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

๕๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๓๖/๖๓๗๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานที่กำหนด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำแบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๑ ๙๔๘๑

โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๙๔๘๓

นางเกษณี สีไพร (ผู้ประสานงาน (โทรศัพท์) ๐ ๘๖๗๘ ๒๖๕๗๓)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...๒๖ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย</p>	
ชื่อความเสี่ยง	ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ</p> <p>๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน</p> <p>๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายที่ ๒๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยได้แต่งตั้ง ดังนี้</p> <p>๑. นางสาวธัญชฎากาญจน์ กันทะวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้บันทึก ใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (บันทึก) เพื่อดำเนินการบันทึกและปรับปรุงในระบบ New GFMS Thai</p> <p>๒. นางเกษณี สีไพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อนุมัติเบิกเงิน ใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (อนุมัติ ๑) เพื่อดำเนินการอนุมัติการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ New GFMS Thai</p> <p>๓. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน ใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (อนุมัติ ๒) เพื่อดำเนินการอนุมัติการจ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง และมอบหมายให้ผู้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายลำดับถัดไป ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ปฏิบัติงานสำรอง</p> <p>รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ</p>



คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๒๐๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token key และรหัสผ่าน (password)
ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๒๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงินจ่ายเงิน และนำส่งเงินในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token key ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

- นางสาวธัญญากาญจน์ กันทะวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้บันทึก ใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (บันทึก) เพื่อดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และเรียกรายงานในระบบ New GFMS Thai
- นางเกษณี สีไพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อนุมัติเบิกเงิน ใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (อนุมัติ ๑) เพื่อดำเนินการอนุมัติการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ New GFMS Thai
- นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน ใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (อนุมัติ ๒) เพื่อดำเนินการอนุมัติการจ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง และมอบหมายให้ผู้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลำดับถัดไป ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ปฏิบัติงานสำรอง

ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิในการถือครอง GFMS Token Key และรหัสผ่าน GFMS ดำเนินการ ดังนี้

- เปลี่ยนรหัสผ่าน ทุก ๓ เดือน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการแจ้งกรมบัญชีกลาง เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนชื่อผู้ปฏิบัติงาน และเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังได้รับการอนุมัติ

/๓.เก็บรักษา...

- ทุกครั้้ง
- ๓. เก็บรักษา GFMS Token Key และรหัสผ่าน ไว้ในที่ปลอดภัย
 - ๔. การรับ-ส่งมอบ GFMS Token Key และรหัสผ่าน ให้มีการบันทึกวัน เวลาที่รับ-ส่งมอบด้วย
 - ๕. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด
 - ๖. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เจ้าหน้าที่ลำดับถัดไป ดำเนินการแทนตามลำดับ
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย